

Ngôi nhà chung của người có công

Thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công, những năm qua, cán bộ, nhân viên Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công (cơ sở 1, xã Đông Minh, huyện Tiên Hải) luôn nỗ lực chăm sóc người có công, giúp họ vui đi nỗi đau bệnh tật.



Người có công luyện tập phục hồi chức năng tại Trung tâm.

Năm nay hơn 90 tuổi, mặc dù sức khỏe đã yếu đi nhiều nhưng khi cán bộ lao động - thương binh và xã hội địa phương đến nhà thông báo lịch đi điều dưỡng tập trung tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công (NCC), mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nhi, xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình rất phấn khởi. Một tuần điều dưỡng tại Trung tâm để lại cho mẹ nhiều kỷ niệm. Mẹ Nhi tâm sự: Dù thời gian điều dưỡng không dài nhưng tôi thấy cán bộ Trung tâm rất tốt, quan tâm chu đáo. Được Đảng, Nhà nước quan tâm tôi rất phấn khởi.

Với thương binh Lê Xuân Thục, xóm 6, xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình, sau hơn 2 năm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ông cũng như hơn 100 NCC của thành phố mới có dịp trở lại Trung tâm để điều dưỡng. Vui và phấn khởi là tâm trạng chung của ông và mọi người khi đến Trung tâm. Ông Thục tâm sự: Cứ 2 năm một lần, về đến đây chúng tôi cảm thấy Trung tâm như ngôi nhà chung của NCC, ai cũng được đón tiếp chu đáo, cán bộ Trung tâm lo cho chúng tôi từ miếng ăn, giấc ngủ, kiểm tra sức khỏe hàng ngày.

Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công là đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Tại cơ sở 1, nhiệm vụ chính là tổ chức điều dưỡng tập trung luân phiên cho NCC theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công. Các đại biểu đến điều dưỡng tại Trung tâm gồm: mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, lão thành cách mạng, người hoạt động cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, người bị địch bắt tù đầy, thân nhân liệt sĩ, nạn nhân chất độc da cam, thương binh, bệnh binh tỷ lệ thương tật, bệnh tật trên 81%. Theo kế hoạch, trong năm 2022, Trung tâm sẽ tiếp đón trên 3.000 NCC đến điều dưỡng, tuy nhiên do tình hình dịch Covid-19 đầu năm diễn biến phức tạp, để bảo đảm sức khỏe cho NCC, từ tháng 5 khi dịch của thành phố được kiểm soát tốt Trung tâm mới thực hiện việc điều dưỡng. Đến nay Trung tâm đã tiếp đón 1.000 NCC trong tỉnh đến điều dưỡng, đa phần là các thương binh, bệnh binh có tuổi đời cao, sức khỏe đã

giảm sút. Điều đó cũng đồng nghĩa với nhiệm vụ của Trung tâm sẽ nặng nề hơn. Song tất cả mọi người đến đây đều được cán bộ, nhân viên Trung tâm thăm khám sức khỏe, động viên, tạo tâm lý thoải mái như ở nhà. Anh Nguyễn Mạnh Trường, cán bộ y tế Trung tâm chia sẻ: Khi đại biểu về Trung tâm điều dưỡng, chúng tôi sẽ đánh giá tình trạng sức khỏe ban đầu, tư vấn cho họ hiểu biết thêm về bệnh tật để cùng phối hợp với y bác sĩ có phương hướng phòng tránh và điều trị hiệu quả nhất.

Theo lịch trình, trong thời gian một tuần, NCC đến điều dưỡng được thăm khám, chăm sóc, tư vấn sức khỏe, chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, được giao lưu văn nghệ và tham gia các hoạt động khác theo đúng quy định. Ông Hoàng Văn Vinh, Giám đốc Trung tâm cho biết: Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên từ ngày 9/5 chúng tôi mới bắt đầu tiếp đón đại biểu đến điều dưỡng, đến nay được hơn 1.000 đại biểu. Mỗi đợt đại biểu đến điều dưỡng, đơn vị đều thực hiện đầy đủ các nội dung: họp mặt thông báo rõ thời gian, tiêu chuẩn, chế độ do nhà nước quy định, thực hiện công khai tài chính, kiểm tra sức khỏe, lập và quản lý bệnh án, chăm sóc việc ăn, nghỉ, luyện tập phục hồi chức năng, hướng dẫn phòng, tránh một số bệnh thường gặp ở người cao tuổi, tham quan, chụp ảnh lưu niệm, liên hoan văn nghệ, cấp quà khi đợt kết thúc điều dưỡng... Cùng với hoạt động điều dưỡng, Trung tâm tổ chức đoàn đại biểu thân nhân liệt sĩ và NCC vào thập hương viếng các anh hùng liệt sĩ và các liệt sĩ là con em quê hương Thái Bình đang yên nghỉ tại một số nghĩa trang liệt sĩ quốc gia, di tích kháng chiến, tham quan một số địa danh trong và ngoài tỉnh nhằm các đại biểu rất phần khởi.

Mỗi việc làm của cán bộ, nhân viên Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công sẽ là nguồn động viên NCC và thân nhân NCC vượt qua những mất mát của chiến tranh, nỗ lực vươn lên xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

NGUYỄN CƯỜNG

KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN 26/7 Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát

Từ đầu năm đến nay, viện kiểm sát nhân dân hai cấp có nhiều nỗ lực, đổi mới, sáng tạo đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trên địa bàn tỉnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.



Cán bộ, nhân viên Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh ôn lại truyền thống đơn vị.

Đông chí Lai Hợp Mạnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh cho biết: Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Quốc hội, chỉ thị của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, chỉ đạo của tỉnh. Nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp quản lý, chỉ đạo, điều hành; nâng cao trách nhiệm, đề cao kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; phát huy tốt vai trò tham mưu, đề xuất của đội ngũ cán bộ, công chức. Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nghiệp vụ, không để xảy ra trường hợp đình chỉ điều tra do hành vi không cấu thành tội phạm trong trường hợp phải bồi thường hoặc viện kiểm sát truy tố, tòa án tuyên không phạm tội. Hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm sát hoạt động tư pháp tiếp tục được nâng lên với 11 kháng nghị, 157 kiến nghị được viện kiểm sát nhân dân hai cấp ban hành. Các vụ án phức tạp, đa luân xã hội quan tâm, án trọng điểm được tập trung điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, hiệu lực, hiệu quả hoạt động công tác kiểm sát được khẳng định và tăng cường.

Trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát giải quyết án hình sự, ngay từ khi thụ lý, kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và khởi tố vụ án, viện kiểm sát nhân dân hai cấp tập trung thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Chủ động phối hợp chặt chẽ, yêu cầu cơ quan điều tra thực hiện nghiêm quy định của pháp luật, hướng dẫn và quy chế phối hợp liên ngành ngay từ khi thụ lý nguồn tin tội phạm. Cùng với đó, hai cấp kiểm sát chủ động thực hiện thực chất các biện pháp tăng cường công tố trong hoạt động điều tra. Tập trung phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các hoạt động như: việc chuyển tài liệu, biên bản, thông báo hồi cung, phối hợp đánh giá chứng cứ, tài liệu giữa kiểm sát viên, điều tra viên trong quá trình điều tra, thực hiện yêu cầu điều tra và trước khi kết thúc điều tra vụ án... Lãnh đạo, kiểm sát viên tăng cường bám sát, kiểm sát chặt chẽ hoạt động và tiến độ điều tra; chủ động phối hợp để định hướng quá trình điều tra bảo đảm việc điều tra đầy đủ, toàn diện và đúng bản chất, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo đảm khách quan, thận trọng khi ban hành các quyết định. Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã chủ động phối hợp giải quyết theo thủ tục rút gọn và xác định, giải quyết án trọng điểm, các vụ án nghiêm trọng, phức tạp, đa luân xã hội quan tâm, nhất là tội phạm hoạt động theo kiểu ổ nhóm, tin dụng đen và tội phạm xâm hại trẻ em. Tập trung chỉ đạo, giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vụ án, vụ việc do Ban Chỉ đạo 26 tỉnh và Ban

Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo. 6 tháng đầu năm, viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã thụ lý 546 tin, tỷ lệ kiểm sát việc giải quyết đạt 77,8%; kiểm sát chặt chẽ việc bắt, tạm giữ, tạm giam nên tỷ lệ người bị tạm giữ hình sự chuyển khởi tố đạt 100%; tỷ lệ giải quyết án đạt 95,3%; chủ trì phối hợp xác định, giải quyết 73 vụ án trọng điểm, tăng 20 vụ, vượt chỉ tiêu 8,4% để tuyên truyền pháp luật và đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; tổ chức 108 phiên tòa rút kinh nghiệm; thực hiện 111 phiên tòa "số hóa hồ sơ"...

Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã chủ động, quyết liệt, linh hoạt thực hiện các biện pháp nâng cao toàn diện chất lượng công tác kiểm sát hoạt động tư pháp trong công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án, kiểm sát việc giải quyết án hình chính, vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật; giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp... Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã trực tiếp kiểm sát 29 cuộc với 11 cuộc kiểm sát đột xuất nhà tạm giữ; kiểm sát 100% hồ sơ, thủ tục và việc thực hiện chế độ đối với 556 người bị tạm giam bảo đảm đúng pháp luật; không để xảy ra việc quá hạn giam, giữ, trốn trong quá trình giam giữ. Kiểm sát 56 hồ sơ xét giám thời hạn tù dịp lễ, tết; để nghị xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo với 49 người và xét giám thời hạn chấp hành án cải tạo, không giam giữ đối với 11 người. Toàn ngành đã thụ lý kiểm sát giải quyết 1.883 vụ và 283 việc sơ thẩm, 74 vụ phúc thẩm án dân sự, kinh doanh thương mại, án hành chính; 79 việc áp dụng các biện pháp hành chính tại tòa án...

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành, các phong trào thi đua được triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, viện kiểm sát nhân dân hai cấp thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tích cực hỗ trợ công tác an sinh xã hội, hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", tham gia phòng, chống dịch bệnh, phục vụ tích cực nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

TRỊNH CƯỜNG

Nghị lực vươn lên của nữ chiến sĩ Trường Sơn

Không chỉ là người nhiệt huyết, trách nhiệm với hoạt động của địa phương và tổ chức hội, cựu chiến binh (CCB) Tạ Thị Hạnh, thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy) bằng nghị lực của người lính Cụ Hồ đã vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế,

xây dựng cơ sở sản xuất nước mắm và chế biến sữa tạo việc làm cho nhiều lao động.

Những ai lần đầu tiếp xúc với bà Hạnh, ấn tượng đầu tiên là nụ cười luôn rạng rỡ trên môi người chiến sĩ Trường Sơn năm xưa. Tháng 8/1973, đang

là công nhân tổ chế biến hải sản HTX Hải Hà, huyện Thái Thụy, nghe theo tiếng gọi của thiêng liêng của Tổ quốc, bà đã tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ. Về đơn vị mới, bà nhận lệnh cùng đồng đội vừa hành quân vừa tham gia huấn luyện để tiếp

sức cho chiến trường miền Nam. Đến tháng 10/1973, bà nhận lệnh vào chiến trường B, biên chế vào Sư đoàn 473 thuộc Đoàn 559 làm nhiệm vụ tham gia mở đường Trường Sơn dọc các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Người con gái nhỏ nhắn với cân nặng chưa đầy 40kg ấy tưởng sẽ không làm được việc gì nhưng lại là tay quốc, tay khỏe nhất đơn vị, mỗi lần làm nhiệm vụ là đồng đội lại thấy bà xung phong lên đầu tiên.

CCB Tạ Thị Hạnh chia sẻ: Những năm tháng gian khổ, ăn rau rừng, uống nước suối, ngủ với sương ở những điểm cao của dãy Trường Sơn đã tôi luyện cho tôi sự rắn rỏi, bản lĩnh của người lính Cụ Hồ. Mỗi khi tuyến đường Trường Sơn bị giặc thả bom đánh phá, mạch tiếp tế của quân đội ta bị gián đoạn thì những người chiến sĩ Trường Sơn như chúng tôi lại có mặt để mở đường, rà phá bom mìn còn sót lại. Khi tuyến đường thông thoáng cũng là lúc những đoàn xe lại tiếp tục hành trình vì mục tiêu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Những ngày tháng làm nhiệm vụ trên tuyến đường Trường Sơn, bà Hạnh cùng đồng đội phát quang cây cối, mở đường đưa quân lương vào miền Nam, chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975. Công việc rất vất vả, cùng với khí hậu miền Trung khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài đôi khi

CÔNG TÁC CHĂM SÓC ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH THƯƠNG BINH, LIỆT SĨ, NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

GIẢI ĐOẠN 2017-2021

SỐ XÃ/PHƯỜNG LÀM TỐT CÔNG TÁC THƯƠNG BINH-LIỆT SĨ

Year	Percentage
2017	96,6%
2018	98,11%
2019	98,37%
2020	98,7%
2021	99%

NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG CÓ MỨC SỐNG BẰNG HOẶC CAO HƠN MỨC SỐNG CỦA NGƯỜI DÂN NƠI CƯ TRÚ

- Hoàn thành việc hỗ trợ người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở (1) > 10.650 tỷ đồng (393.707 hộ có khó khăn về nhà ở (2) được thăm tra, cấp kinh phí)
- Quý "Đền ơn đáp nghĩa" cả nước huy động > 4.900 tỷ đồng
- Hơn 61.600 số tiết kiệm được trao tặng > 113,7 tỷ đồng
- Xây mới > 36.400 nhà tình nghĩa, sửa chữa gần 24.000 nhà tình nghĩa ~ 2.140 tỷ đồng
- Cả nước có 3.736 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng con sống được các đơn vị nhận phụng dưỡng

(1) Theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở
(2) Gồm 184.695 hộ xây mới và 209.012 hộ sửa chữa

TIẾN ĐẠT



Mô hình phát triển kinh tế của cựu chiến binh Tạ Thị Hạnh (người bên phải) tạo việc làm cho nhiều hội viên và thân nhân hội viên.